

ท่านประสบความสำเร็จที่บ้านของท่านใหม่ ที่บ้านผู้หญิงท่านและบุตรของท่านจะรับการป้องกัน

บ้านผู้หญิงคืออะไร

บ้านผู้หญิงเป็นสถานป้องกันและที่หลบภัย ซึ่งปลอดภัยเป็นพิเศษ และซึ่งหาพบในหนังสือที่อยู่ไม่ได้ ผู้หญิงทุกคนที่ประสบความสำเร็จด้านร่างกาย ด้านทางเพศหรือด้านจิตจะรับความปลอดภัยและความช่วยเหลือที่นั่น - ไม่ว่าเขามาจากที่ไหน เขามีสิทธิ์อยู่ได้ประเภทไหน และเขามีเงินพอที่จะเลี้ยงดูตนเองได้หรือไม่ ในกรณีลูกเดินประตูของบ้านผู้หญิงจะถูกเปิดเวลากลางคืนด้วย

ชีวิตในบ้านผู้หญิงเป็นอย่างไร

แม้ว่าบ้านผู้หญิงต่างๆ แตกต่างกันมาก ในจุดหนึ่งมันเท่ากันทั้งหมดคือ ผู้หญิงที่อาศัยอยู่ที่นั่นรับห้องที่ป้องกันสำหรับเขาและบุตรของเขา ให้เขาจะปลุกเร้ากำลังใจใหม่ แต่ทุกครั้งเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ผู้หญิงและบุตรที่ได้ประสบเรื่องที่คล้ายกัน มีห้องที่เขาจะหลบอยู่คนเดียวได้ และก็มีห้องที่ถูกใช้ร่วมกัน (ห้องครัว ห้องนั่งเล่น ห้องเด็กเล่น ฯลฯ) ผู้หญิงทุกคนเลี้ยงดูตนเองและบุตรของตน โดยเขารับผิดชอบเอง และบ้านหลายๆแห่งก็เสนอการดูแลบุตร

ผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจะรับความช่วยเหลืออะไร

บ้านผู้หญิงทุกแห่งเสนอการให้คำแนะนำฟรี และมีข้อเสนอเพิ่มเติมที่อาจจะช่วยเหลือทั้งในการช่วยความรุนแรงที่เขาได้ประสบและในการสร้างความหวังใหม่สำหรับชีวิต ผู้หญิงและบุตรของเขาที่ได้หลบภัยที่บ้านผู้หญิงจะรับคำชี้แจงให้เขารู้เรื่องและความช่วยเหลือในเรื่องเกี่ยวกับการดำรงชีวิตอย่างมั่นคง เกี่ยวกับกฎหมายด้านการปกครองบุตรและการติดต่อกับบุตร เกี่ยวกับการแยกกันและการหย่า และเกี่ยวกับการบำบัดอื่นๆที่ถูกเสนอ ก็มีข้อเสนอพิเศษสำหรับบุตร ที่อยู่ในบ้านผู้หญิง

ผู้หญิงและบุตรของเขาจะอยู่ที่บ้านผู้หญิงได้นานเท่าไร

ในหลักการเขาจะอยู่ที่นั่นได้ตลอดเวลาที่มีความจำเป็น ทุกครั้งเป็นการพักอยู่โดยสมัครใจ ผู้หญิงแต่ละคนตัดสินใจเองว่าจะเป็นเวลานานเท่าไร

ผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบควรจะนำสิ่งของใหม่มาด้วยในบ้านผู้หญิง นอกจากเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียนและของเล่นสำหรับบุตร เอกสารส่วนตัวทุกประเภทสำคัญมากๆ ถ้าทำอย่างนั้นได้ บัตรประชาชนและหนังสือเดินทาง - ของบุตรด้วย - โบนัสญาติให้ทานักและใบอนุญาตการทำงาน ใบสำคัญการสมรส สูติบัตร บัตรการประกันสุขภาพ ยาที่จำเป็น และหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนของบุตรควรจะถูกนำมาด้วย

... และถ้าไม่สามารถไปถึงบ้านผู้หญิงได้ จะเป็นอะไรบ้าง

ถ้าผู้หญิงคนนั้นอยู่ในอันตรายว่าจะมีความรุนแรงหรือที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงแล้ว ไม่อยากใช้การป้องกันที่บ้านผู้หญิง เขาก็จะรับคำแนะนำฟรีได้ทาง โทรศัพท์หรือ โดยกรมมาพูดกันเอง โดยแฝงนามด้วย

เราพร้อมที่จะช่วยเหลือท่าน โทรศัพท์ถึงเราสิ